



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์คัดเลือกเยาวชนสหกรณ์ฝึกงานประเทศญี่ปุ่น

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น โดยได้รับความช่วยเหลือจากสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตรแห่งประเทศไทย (The Japan Agricultural Exchange Council : JAEC) เพื่อรับสมัครเยาวชนไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกร ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2529 จนถึงปัจจุบัน และสำหรับโครงการในปี 2554 ที่จะถึงนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเยาวชนสหกรณ์จากสหกรณ์ภาคการเกษตรทั่วประเทศ เดินทางไปฝึกงานและพักอาศัยอยู่กับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 11 เดือน โดยสาขาของการฝึกงาน มี 5 ประเภท ได้แก่ ข้าว ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ผล และปศุสัตว์

สำหรับเยาวชนสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์เบื้องต้นต้องมีคุณสมบัติ ประกอบด้วย เป็นสมาชิกหรือบุตรของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร อายุระหว่าง 21-27 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลัก ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะเข้าร่วมฝึกอบรมพื้นฐานด้านการเกษตร และภาษาญี่ปุ่น เป็นระยะเวลา 90 วัน จากนั้นจึงส่งไปฝึกงานโดยจะเรียนรู้ระบบการทำเกษตรของเกษตรกรญี่ปุ่น และปฏิบัติงานจริง ในฟาร์มของเกษตรกรญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังเรียนรู้ระบบการบริหารงานและการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นด้วย ซึ่งทุกคนจะต้องเข้าพักอาศัยกับครอบครัวเกษตรกรชาวญี่ปุ่นครอบครัวละ 1 คน ใช้ชีวิตและมีความเป็นอยู่เหมือนสมาชิกคนหนึ่งครอบครัว

โครงการ ฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเยาวชนสหกรณ์ให้เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความรู้ความสามารถในการทำเกษตรสมัยใหม่ ทั้งในด้านเทคโนโลยีการเกษตร การจัดการฟาร์ม การจำหน่ายผลผลิต การร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกันโดยวิธีการสหกรณ์ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรไทยและเกษตรกรญี่ปุ่น รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของทั้งสองประเทศอีกด้วย

“กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนสหกรณ์ซึ่งเป็นบุตรหลานของสมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร ให้มีกิจกรรมพัฒนาการทำเกษตร การพัฒนาตนเองและกลุ่มของตน เพื่อให้เยาวชนสหกรณ์เหล่านี้เติบโตเป็นเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต พร้อมทั้งจะเป็นการ นำประสบการณ์ต่างๆ และความรู้ความชำนาญที่ได้รับ จากการไปฝึกงานกับครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่น มาประยุกต์ใช้ และ ปรับปรุงอาชีพด้านการเกษตร ของ ประเทศ ให้มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ” นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

.....